

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ สำหรับโครงการที่สนับสนุนด้านความยั่งยืนใน อสังหาริมทรัพย์ที่เข้าลงทุน (Sustainable Initiative)

---

คริสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อัลไล

## นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ สำหรับโครงการที่สนับสนุนด้านความยั่งยืนในอสังหาริมทรัพย์ที่เข้าลงทุน (Sustainable Initiative)

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ สำหรับโครงการที่สนับสนุนด้านความยั่งยืนในอสังหาริมทรัพย์ที่เข้าลงทุน (Sustainable Initiative) ของ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อัลโล (“กองทรัสต์ อัลโล”) และ บริษัท อัลโล รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด ในฐานะ บริษัทผู้จัดการกองทรัสต์ (“บริษัท”)

### นโยบาย

กองทรัสต์ อัลโล และ บริษัท ส่งเสริมในการจัดการจัดสรรทุนไปยังโครงการหรือกิจกรรมที่สร้างประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นประจำทุกปี โดยโครงการหรือกิจกรรมเพื่อสังคมที่ยั่งยืนต้องแสดงถึงเจตนาจริงในการขับเคลื่อนธุรกิจและสังคมให้เติบโตไปพร้อมกันเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมโดยรวมและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันระหว่าง ธุรกิจและชุมชนอย่างยั่งยืน

### แนวทางปฏิบัติ

กองทรัสต์ อัลโล และ บริษัท ได้กำหนดและสนับสนุนแนวทางปฏิบัติร่วมกันดังนี้

#### แนวทางปฏิบัติร่วมกัน

1. สนับสนุนพื้นที่สำหรับร้านค้าหรือโครงการชุมชน **ตั้งแต่ร้อยละ 25 ของจำนวนโครงการอสังหาริมทรัพย์**ที่ดำเนินงานตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตของชุมชนและสังคม
2. สนับสนุนการตระหนักรับรู้ของคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และอาจรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียของกองทรัสต์ อัลโล และ บริษัท โดยครอบคลุมถึงเรื่อง ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม การกำกับดูแลที่ดี รวมไปถึงความปลอดภัยทางไซเบอร์และการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล **อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง**
3. สนับสนุนงบประมาณประจำปี สำหรับโครงการที่สนับสนุนด้านความยั่งยืนในอสังหาริมทรัพย์ที่เข้าลงทุน (Sustainable Initiative) **อย่างน้อยปีละ 1.5 ล้านบาทต่อปี**

นโยบายฉบับนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 เป็นต้นไป



นาย กวินทร์ คุ้มสกลรัตน์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)

บริษัทผู้จัดการกองทรัสต์

( 29 พฤศจิกายน 2567 )